

# หมายเหตุ ประชาชน



**วิ**ถีชีวิตของชาวบ้านแถบภาคใต้ตอนล่างผูกพันกับท้องทะเล เพราะผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำประมงชายฝั่ง เรือประมงจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว

“เรือกอและ” ถือเป็นเรือประมงที่ใช้น้อยอย่างแพร่หลายในแถบจังหวัด

อย่างเป็นทางการ  
โดยผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ คือ ทีมกอและจำลองและสันติภาพ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้เข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจของชุมชน ที่ศูนย์ผลิต “เรือกอและ” จำลอง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทอนฮิลล์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับพื้นที่ตั้งหมู่บ้านทอนฮิลล์ เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีประชากรราว 1,580 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีอาชีพหลักคือการทำประมงขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายทะเล และมีอาชีพเสริมคือการผลิตสินค้าเรือกอและจำลอง

นายเสียงไทย แซ่อึ้ง หัวหน้าทีมเรือกอและสันติภาพ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นในการเข้าไปช่วยพัฒนาธุรกิจชุมชนเริ่มขึ้นเมื่อ 3 เดือนก่อน ทางกลุ่มได้เข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้าน ซึ่งช่วง

## สร้างธุรกิจ ‘เรือกอและจำลอง’ พัฒนาชีวิตคนไทย 3 จ.แดนใต้

ภาคใต้ตอนล่าง มีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือให้ดูสวยงามนิยามทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย ซึ่งนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับลำเรือ

ทั้งนี้เรือกอและที่ใช้ทำการประมงทางภาคใต้จะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบหัวยาว-ท้ายยาว และสูง กับแบบหัวสั้นและท้ายคด การนำเรือกอและออกไปทำประมงในทะเลชาวบ้านนิยมนำออกไปเป็นพวก พวกละ 5-6 ลำ และบางครั้งชาวบ้านยังใช้เรือกอและสำหรับแข่งขันโดยใช้ฝีพายหรือใช้ใบด้วย

เรือกอและจึงถือได้ว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่งดงาม มีคุณค่าคู่ควรแก่การท่องเที่ยว เพื่อให้สัมผัสทอดลงอยู่กับภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป ซึ่งเรือกอและมีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นเรือประมงจริง ๆ และขนาดเล็กที่จำลองขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก



เริ่มแรกชาวบ้านยังไม่ค่อยไว้วางใจพวกเรามากนัก ประกอบกับชาวบ้านมักจะพูดภาษาวิมมากกว่าภาษาไทย ทำให้สื่อสารกันลำบาก แต่เพียงไม่นานพวกชาวบ้านก็เห็นความจริงใจของกลุ่มพวกเรา จึงเริ่มเปิดความคิดและร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ จนสามารถผลิตเรือกอและจำลองได้เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 20 ลำเป็น 60 ลำ แต่ก็ยังไม่พอสต่อความต้องการของการตลาดอยู่ดี

ปัญหาที่พบในการผลิต คือชาวบ้านไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของการตลาด และมีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างน้อย แม้ว่า



หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ แต่ยังไม่เพียงพอ ทางกลุ่มของเราได้เข้าช่วยชาวบ้านพัฒนาด้านการออกแบบการบรรจุหีบห่อ เพื่อเพิ่มผลผลิตและราคาให้สูงขึ้น จากเดิมที่มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อเรือกอและจำลองจากชาวบ้านเพียงลำละ 100-200 บาท จึงเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยนำกรอบรูป และกรอบแก้ว มาครอบเรือกอและจำลอง หรือสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ดูดี มีค่า มีราคามากขึ้นเหมาะสมสำหรับเป็นของขวัญ รวมถึงมีการหาช่องทางกระจายจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้มียอดการสั่งซื้อมาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งล่าสุดนำไปเป็นของขวัญมอบให้กับบุคลากรสำคัญของแต่ละประเทศที่มีประมุขรัฐมนตรีอาเซียนกันที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อไม่นานมานี้

“ทางกลุ่มเราได้เข้าไปช่วยจัดราคาขายเรือกอและจำลองให้ชัดเจนขึ้น เพิ่มผลผลิตและสินค้าให้มากขึ้น โดยมีการแบ่งราคาขายเรือกอและขนาดต่าง ๆ เริ่มต้นลำละ 300 บาท ไปจนถึง 800 บาท หากใส่กรอบรูปจะเพิ่มมูลค่าเป็นลำละ 1,500-1,800 บาท หรือทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังเรือกอและ มีตั้งแต่ราคา 1,800-2,000 บาท หรือจะทำเป็นกรอบรูป 3 มิติเรือกอและ เริ่มขายกันตั้งแต่ 1,300-2,500 บาท นอกจากนี้ยังทำแท่นเสียบปากกากรอบรูป 3 มิติ เรือกอและ ราคา 1,500 - 1,800 บาท”

เป็นการนำความรู้ในห้องเรียนมาช่วยพัฒนาเพื่อสร้างธุรกิจชุมชนให้แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น แม้ในช่วงแรกอาจติดขัดในเรื่องความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการส่งเสริมสินค้า “เรือกอและจำลอง”

ที่ถือเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ.

ทีม เดลินิวส์ 38  
E-mail : y\_38@dailynews.co.th